



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับประจำวัน ที่ ๒๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๘๖,๔๖๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ม.อ.ให้เสรีภาพผศ.-อจ.ร่วมชุมนุม ยันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรธน./ด้านมหา'ลัย-ร.ร.ทยอยเปิดเรียนแล้ว

กรุงเทพฯ ● “ม.อ.” ประกาศนักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการชุมนุมไม่ถือว่าขาดเรียน ขาดงาน เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ด้าน ม.ศรีปทุมเลื่อนเปิดเรียนเป็นวันที่ 23 ม.ค. ศิลปากร-สาธิต มศว ปทุมวัน เปิดเรียนแล้ว แต่โรงเรียนเล็กเร็วกว่าปกติชั่วโมงครึ่ง ผอ.ยันยังต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวัน

นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ตนได้ออก ประกาศ ม.อ. เรื่องการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดงาน และขาดเรียน โดยมีใจความระบุว่า สถานการณ์ ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้พัฒนาไปสู่ความรุนแรงและมี แนวโน้มที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการ แสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการนี้ หากบุคลากรและนักศึกษาประสงค์จะใช้สิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญสามารถกระทำได้ โดย มหาวิทยาลัยไม่ถือเป็นการขาดงานและขาดเรียน ยกเว้นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจสำคัญในการดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ สาธารณูปโภคฉุกเฉิน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เรื่องความปลอดภัย จะต้องได้รับการอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม

“ม.อ.ได้พิจารณาแล้วว่าหากปิดมหาวิทยาลัย จะเกิดความเสียหายมากกว่า ดังนั้นจึงเปิดทางให้ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ฝ่าย ไດ สามารถแสดงออกทางการเมืองได้อย่างอิสระ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย แต่ ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานที่พึงต้อง รับผิดชอบ ซึ่งเมื่อช่วงเช้ากลุ่มผู้ชุมนุม กบปส.ได้ เดินทางจะมาปิด ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อ ได้เห็นประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว ก็เข้าใจและ เดินทางออกไปโดยเรียบร้อยดี” นายชูศักดิ์กล่าว

ด้านมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้ประกาศเลื่อนการเปิดเทอมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ค.2557 ใน

ส่วนของการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก บางเขน ยังคงตามตารางสอนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ติดตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทุกวัน เพื่อรับทราบข่าวสารเป็นระยะๆ สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัย ยังเปิดทำการปกติ

ขณะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ได้เปิดเรียนตามปกติทั้งวิทยาเขตวังท่าพระ ดลิ่งชัน และบางรัก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

นางอรพินธุ์ คณิงสุขเกษม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา เพราะต้องการให้นักเรียนและครูได้พบกัน แต่ให้เลิกเรียนเร็วขึ้นจากเดิม 15.30 น. มาเป็นเวลา 14.00 น. และจะประเมินสถานการณ์วันต่อวัน หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีเหตุที่อาจจะกระทบต่อความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร จะส่ง SMS และประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม สำหรับเวลาเรียนที่หยุดไป 1 สัปดาห์ ทางโรงเรียนจะจัดสอนชดเชยในวิชาหลัก อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น โดยใช้เวลาคาบกิจกรรม ขณะเดียวกันใช้วิธีให้นักเรียนนำใบงานกลับไปทำที่บ้าน เพื่อให้ได้บททวนความรู้ ส่วนการจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 นั้นก็ไม่มีปัญหา แต่จะต้องเลื่อนการสอบปลายภาคออกไป จากเดิมจะสอบช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ไปเป็นจัดสอบในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แทน.